

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: -CV/TĐTN-BTG

Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2021

*“V/v tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”***Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc**

Căn cứ Công văn số 2132/UBND-NC, ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc *“Tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”*;

Để thiết thực hưởng ứng *“Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”* và *“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”* (ngày 26/6) theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy **từ nay đến hết ngày 30/6/2021**, với chủ đề *“Vi sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”*, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: Cần sa, *“ma túy đá”*, *“tem giấy”*, *“cỏ Mỹ”*, *“bóng cười”*,...

2. Phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền; đồng thời, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các trang mạng xã hội (như Zalo, facebook...) để tuyên truyền theo hướng kết nối thành tổ, nhóm nhằm đưa thông tin tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội các cấp tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các hoạt động phòng, chống ma túy, tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ; gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở,...

3. Phối hợp với ngành Tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể khác có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó cần tập trung vào các địa bàn có tệ nạn, tội phạm ma túy. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ báo cáo viên, đoàn viên, hội viên trong phòng, chống ma túy; mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

4. Phối hợp với Công an cùng cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03 về *“Phối hợp*

hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Thực hiện có hiệu quả phong trào “*Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy*” do Trung ương Đoàn phát động.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (*qua Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn*) **trước ngày 01/7/2021**./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BTG,VT.

Trần Trí Cường